

Số: 155 /BC-UBND

Bàn Yên Nhân, ngày 22 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023  
và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024**

### Phần thứ nhất

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có những biến đổi phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt sự xung đột vũ trang giữa các quốc gia, cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chủ đề năm 2023: “*Kỷ cương, trách nhiệm; quyết liệt giải phóng mặt bằng; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị*”, với sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND phường, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của UBND phường, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, đặc biệt sự chung tay góp sức của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, thị xã, địa phương, đã kiểm soát, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đạt được kết quả nhất định.

### \* Kết quả đạt được:

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 2.595 tỷ 071 triệu đồng tăng 10,2% so với năm 2022, giảm 2,3 % so với kế hoạch năm 2023; trong đó nông nghiệp ước đạt 3,88 tỷ đồng giảm 65% so với năm 2022; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.230 tỷ 064 triệu đồng tăng 10,06% so với năm 2022, tăng 0,05 % so với kế hoạch năm 2023; Thương mại dịch vụ ước đạt 1.361 tỷ 019 triệu đồng tăng 10,1% so với năm 2022, tăng 0,07% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt là: 135 tỷ đồng bằng 58,7 % so với kế hoạch

Tổng chi ngân sách năm 2023 ước đạt là: 135 tỷ đồng bằng 58,7% so với kế hoạch





Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 0,36 %, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2023 là 0,83 %. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,85 % ( Giảm 0,05 % so với năm 2022).

Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

## **I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

### **1. Sản xuất nông nghiệp**

Giá trị sản xuất Nông nghiệp ước đạt 3,88 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2022 (*sản xuất nông nghiệp giảm do đầu tư cho các dự án đô thị, công nghiệp, xây dựng các cơ quan hành chính, các khu trung tâm thương mại, khu chung cư*) trong đó: trồng trọt ước đạt 2,61 tỷ đồng, chăn nuôi ước đạt 1,27 tỷ đồng. Về trồng trọt, tập trung việc trồng, chăm sóc đào cảnh, phong lan và rau mầu các loại; về chăn nuôi, tập trung chăn nuôi gia súc, gia cầm các loại của các hộ dân chủ yếu tập trung ở Cộng Hòa, Phú Đa và Văn Nhuế.

### **2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp**

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.230 tỷ 064 triệu đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm 2022. tăng 0,05 % so với kế hoạch năm 2023

### **3. Về thương mại, dịch vụ**

Tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 1.361 tỷ 019 triệu đồng tăng 10,1% so với năm 2022, tăng 0,07% so với kế hoạch năm 2023

### **4. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và trật tự đô thị**

Trong năm, UBND phường đã tập trung xây dựng đường ngõ, xóm tại tổ dân phố Cộng Hòa, Phú Đa, Văn Nhuế, Phố Nói; xây mới nhà đa năng TDP Cộng Hòa; cải tạo điểm trung tâm trường mầm non Bàn Yên Nhân; sửa chữa trường THCS Bàn Yên Nhân và trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 1; xây dựng trường Tiểu học Bàn Yên Nhân 2.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là dự án Hòa Phát giai đoạn I, giai đoạn II; dự án 92,5 ha. Vận động nhân dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án; Dự án Viện kiểm sát; dự án đường vào trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác, dự án đường trục trung tâm từ nút giao đường Lê Quý Quỳnh về trung tâm viễn thông khu vực IV, dự án xây dựng trụ sở công an thị xã; làm đường ĐH 34.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên duy trì, chỉ đạo bộ phận Địa chính, lực lượng công an phường, các tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của thị xã tổ chức giải tỏa



hành lang giao thông chợ Bao Bì, đường Nguyễn Thiện Thuật; đường Nguyễn Bình, Vũ Văn Cẩn và một số tuyến đường trên địa bàn, từ đó đã đem lại đường thông, hè thoáng, giao thông thông suốt, giảm tình trạng ách tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông.

Kết quả giải tỏa được 125 biển quảng cáo di động, 48 biển quảng cáo cố định, 37 lều lán, 61 trường hợp vi phạm khác liên quan đến lấn chiếm hành lang ATGT đã tự tháo dỡ, di dời.

*Quản lý đất đai:* Trong năm xét và hoàn thiện gửi văn phòng đăng ký đất đai thị xã 63 bộ hồ sơ trong đó đã cấp được 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; trong đó có 11 trường hợp xử lý đất dôi dư và trái thẩm quyền đạt 91,6% (Chỉ tiêu giao 12 trường hợp). Thu được 4,003 tỷ đồng đạt 114% ( chỉ tiêu giao 3,5 tỷ đồng )

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị đã được triển khai quyết liệt, nhân dân đang dần thực hiện và chấp hành theo quy định. UBND phường đã làm thủ tục cấp giấy phép cho 25 hộ; lập biên bản các hộ chưa được cấp phép xây dựng và yêu cầu các hộ xin cấp phép xây dựng mới được xây dựng.

Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ: UBND đã tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân và các tổ liên gia đồng thời tổ chức Đoàn kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Công tác vệ sinh môi trường: Công tác xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt có nhiều cố gắng, đến nay đã có 5/5 tổ dân phố thành lập được tổ thu gom rác thải để thực hiện, duy trì tốt việc thu gom, quản lý bãi rác tập chung, thu gom, vận chuyển rác thải đưa đi xử lý tại Đại Đồng, không để rác thải tồn đọng lâu ngày trong khu dân cư. Thuê người trông coi khu vực tập kết rác là điểm trung chuyển tại phố Bàn và điểm cánh đồng Độc Ngó thuộc TDP Cộng Hòa. Thường xuyên phối hợp với thị xã vận chuyển đưa đi xử lý đối với một số bãi rác phát sinh trên địa bàn, từ đó môi trường được đảm bảo.

### **5. Công tác thu, chi tài chính**

Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt là: 135 tỷ đồng bằng 58,7 % so với kế hoạch; Trong đó kết dư năm 2022 là 261 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2022 là 13 tỷ 080 triệu đồng; thu ngân sách cấp trên là 6 tỷ 826 triệu đồng. Thu trong năm là 114 tỷ 831 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách năm 2023 ước đạt là: 135 tỷ đồng bằng 58,7% so với kế hoạch; trong đó chi xây dựng cơ bản là 109 tỷ 208 triệu đồng, chi thường xuyên là 08 tỷ 674 triệu đồng. Chi chuyển nguồn 17 tỷ 117 triệu đồng

### **6. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính**



UBND phường luôn hoạt động đảm bảo đúng quy chế hoạt động của ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2026, duy trì chế độ trực đảm bảo thời gian quy định. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình giải quyết TTHC.

Ban hành Kế hoạch và thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); Kế hoạch tuyên truyền thực hiện CCHC, PAPI, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023.

## **II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI**

### **1. Công tác Giáo dục đào tạo**

Trong năm học vừa qua, các nhà trường đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy - HĐND - UBND phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024; tổ chức khai giảng năm học và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường; thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể nhân dân về các hoạt động giáo dục; tập trung phổ biến nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các nội dung thực hiện chương trình giáo dục mới để tạo sự đồng thuận về nhận thức và thống nhất trong công tác giảng dạy.

Năm học 2023-2024:

+ Trường mầm non Bàn Yên Nhân có 54 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, có 29 lớp với tổng số 684 học sinh.

+ Trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 1 có 51 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; có 37 lớp với tổng số 1.657 học sinh.

+ Trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 2 có 20 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; có 11 lớp với tổng số 414 học sinh.

+ Trường THCS Bàn Yên Nhân có 39 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; có 23 lớp với tổng số có 963 học sinh.

+ Trường THCS trọng điểm Lê Hữu Trác có 24 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Có 12 lớp với tổng số 441 học sinh.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm chú trọng, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Chất lượng giáo dục ổn định, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu được quan tâm đầu tư, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học. Năm học 2022-



2023 các trường đều đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; toàn phường có 04 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 14 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã; 15 học sinh giỏi cấp Quốc gia, 138 học sinh giỏi cấp Tỉnh, 215 học sinh giỏi cấp thị xã. Luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, các trường luôn giữ vững trường chuẩn Quốc gia. Năm học 2023 toàn phường có 97 cháu thi đỗ vào các trường đại học. Làm tốt công tác khuyến học khuyến tài.

## **2. Công tác Y tế - Dân số KHHGD**

### **a. Về công tác Y tế**

Từ đầu năm trạm y tế phường đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổ chức khám cho 825 lượt người, trong đó khám BHYT 245 lượt người. Làm tốt công tác tiêm phòng, phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID 19.

Trong năm có 59 trường hợp F0. Số F0 đều điều trị tại nhà, đã kết thúc điều trị, hiện tại sức khỏe bình thường

Những tháng cuối năm 2023 xuất hiện một số ca bệnh sốt xuất huyết. Trạm y tế đã phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố và các ban ngành liên quan khoanh vùng tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Tổng số bệnh nhân sốt xuất huyết: 12 người

Bệnh nhân đều đã điều trị khỏi và sức khỏe bình thường

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong các đợt kiểm tra được 38 cơ sở, phát hiện 5 cơ sở vi phạm và đã nhắc nhở không để tái phạm. Trong năm trên địa bàn không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

### **b. Công tác dân số - KHHGD**

Công tác Dân số - KHHGD được duy trì ổn định, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tổng số sinh là 179 cháu, trong đó có 84 nam và 95 nữ, chênh lệch giới tính khi sinh là 88 bé trai /100 bé gái.

## **3. Công tác Văn hóa xã hội - TDTT**

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao, lễ hội được quan tâm đầu tư; công tác quản lý văn hóa và thông tin được tăng cường; Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tuyên truyền phòng chống dịch COVID 19, bệnh



đau mắt đỏ, bệnh sốt xuất huyết, Tổ chức tốt các hoạt động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ, các tổ dân phố luôn giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tổ chức tốt lễ hội truyền thống đình Bản và đình Phú Đa. Làm tốt công tác hoạt động quản lý tôn giáo.

Tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Công tác tổ chức lễ hội được đảm bảo theo đúng hướng dẫn theo Quyết định số 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa thanh niên phường với Lãnh đạo UBND phường. Số lượng đại biểu tham dự: 150 đại biểu. Số câu hỏi của các đoàn viên từ các chi đoàn: 40 câu hỏi. Lĩnh vực đoàn viên quan tâm: 05 lĩnh vực như: Lĩnh vực chuyển đổi số; Lĩnh vực giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp; Lĩnh vực hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên lập nghiệp; Lĩnh vực quy hoạch xây dựng hạ tầng; Lĩnh vực đoàn kết, thu hút tập hợp thanh niên. Đồng chí Chủ tịch UBND phường trả lời các câu hỏi tại hội nghị. Câu trả lời được các đại biểu, đoàn viên đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động. Trong năm trên địa bàn phường có 3.463/3.605 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng 96,06%. Gia đình văn hóa tiêu biểu theo Nghị định 122/NĐ-CP là 450 hộ. Năm 2023 có 5/5 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 100%.

Công tác khuyến học: Tổ chức gặp mặt khen thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp trường. Phường tổ chức tặng thưởng cho các cháu học sinh đỗ vào các trường đại học gồm 97 học sinh; Trong đó có 45 học sinh có tổng điểm đạt 24 điểm trở lên được UBND thị xã khen thưởng.

#### **4. Thực hiện công tác chính sách xã hội**

Công tác chính sách xã hội được quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền phường, việc chi trả các chế độ, chính sách đảm bảo tốt, chi trả đúng chế độ, đúng thời gian không để chậm trễ, công tác chính sách xã hội đã thực hiện các nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện hoàn thiện Đề án 06 cho người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo; Làm mai táng phí cho 05 trường hợp người có công qua đời; Thăm tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023 là 1.164 xuất quà = 509.400.000 đồng; tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7 với số tiền 235.780.000 đồng; xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%. Đề nghị xây mới nhà ở cho 01 trường hợp là hộ nghèo; sửa chữa nhà ở cho 02 trường hợp là người có công. Làm hồ sơ mai táng phí cho 07 trường hợp; Làm



thẻ BHYT cho các cụ từ 60- đến 80 tuổi là: 95 thẻ; Làm hồ sơ cho đối tượng đủ 80 tuổi trở lên; người từ 75 – 79 tuổi ; đề nghị hưởng trợ cấp là: 45 trường hợp

Nhận và cấp phát thẻ BHYT cho các cháu dưới 6 tuổi đảm bảo theo quy định

### 5. Công tác An ninh trật tự

Trong năm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công an phường chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mở các đợt tấn công trấn áp, truy quét tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH trên địa bàn phường không có băng ổ nhóm tội phạm hoạt động, không xảy ra các hành vi báo kê, đòi nợ thuê; Không phát hiện tội phạm liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”. Tuy nhiên tình hình hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội còn những diễn biến phức tạp, một số vụ việc nhỏ lẻ còn xảy ra như trộm cắp tài sản tại các phòng nhà trọ và cờ bạc, ma túy, gây rối mất trật tự còn diễn ra gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2023 tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn phường có xu hướng tăng; Tổng số vụ tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn là : 46 vụ ( tăng 07 vụ so với năm 2022 ) trong đó:

+ Công an thị xã Mỹ Hòa xử lý 18 vụ trong đó (Tàng trữ trái phép chất ma túy: 10 vụ; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02 vụ; Tàng trữ hàng cấm: 01 vụ; Cố ý gây thương tích: 04 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ)

+ Phòng PC 04 công an tỉnh Hưng Yên phát hiện xử lý 01 vụ tàng trữ hàng cấm = 01 đối tượng.

+ CAP xác minh và chuyển Công an thị xã thụ lý giải quyết 04 vụ trong đó: Cố ý gây thương tích 02 vụ; Trộm cắp tài sản: 01 vụ; Gây rối trật tự Công cộng: 01

+ Công an phường trực tiếp thụ lý giải quyết 23 vụ. Cụ thể:

- *Đánh bạc*: 11 vụ = 34 đối tượng, XPHC = 64.700.000đ; tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền 19.230.000đ.

- Tàng trữ hàng cấm 01 vụ = 01 đối tượng, XPHC = 15.000.000đ

- Tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ = 01 đối tượng, XPHC = 3.500.000đ



- Sử dụng trái phép chất ma túy: 04 vụ = 04 đối tượng, XPHC = 4.500.000đ; đưa vào diện giáo dục tại phường: 02 trường hợp.

- Cố ý gây thương tích 02 vụ = 05 đối tượng, XPHC = 29.250.000đ.

- *Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường*: 01 vụ = 01 đối tượng, XPHC = 1.500.000đ.

- *Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm*: 02 vụ = 02 đối tượng, XPHC = 4.000.000đ.

Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu và cấp căn cước công dân.

+ Nhập khẩu: 420 hộ = 524 nhân khẩu

+ Đăng ký tạm trú: 916 trường hợp

+ Gia hạn tạm trú: 0 trường hợp.

## **6. Công tác Quân sự**

Trong năm, Ban chỉ huy quân sự phường thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo kế hoạch. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, giao quân 18 nam thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó có 2 nam thanh niên đi công an nghĩa vụ). Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân trong độ tuổi 17 được 116/117 nam công dân, đạt 99,1%; Phối hợp với đơn vị Lữ đoàn 673 quân đoàn 2 tiến hành rà soát, phúc tra nắm nguồn lựa chọn được 70 đồng chí ( 02 sỹ quan, 68 hạ sỹ quan ), Tiểu đoàn 5 hóa học có 20 đồng chí hạ sỹ quan có đủ phẩm chất để biên chế cho đơn vị phục vụ huấn luyện dự bị động viên năm 2023; huấn luyện lực lượng dân quân bộ binh từ ngày 17/4 đến ngày 05/5/2023 được 32/38 đồng chí tham dự đạt 84%; huy động lực lượng dân quân năm thứ nhất với quân số 30 đồng chí tham gia huấn luyện tập chung theo cụm tại phường Nhân Hòa đảm bảo kế hoạch.

Huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Lữ đoàn 673 – QĐL đảm bảo quân số theo chỉ tiêu được giao. Tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023, được cấp trên đánh giá cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí thiết bị. Tổ chức huy động lực lượng dân quân tham gia thực hành thực binh phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã đảm bảo quân số theo chỉ tiêu được giao. Cử các đồng chí là cán bộ đối tượng 3, tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh, thị xã tổ chức đảm bảo đúng đủ chỉ tiêu và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cấp phường theo đúng kế hoạch.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố Huy động đội xung kích phòng chống thiên tai, phương tiện, dụng cụ phục vụ báo động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đảm bảo quân số ( 100 đồng chí ) và phương tiện, trang thiết bị theo đúng chỉ tiêu được giao.



Công tác tuyển quân năm 2024: Tổ chức khám sơ tuyển được 68 nam công dân trong đó có 13 nam công dân đã xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự.

### **7. Công tác Tư pháp**

Trong năm bộ phận Tư pháp đã giải quyết các thủ tục: Khai sinh 195 trường hợp, đăng ký kết hôn 64 cặp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 62 trường hợp, khai tử 57 trường hợp. Chứng thực được 6.817 bản sao, thu nộp lệ phí 22.185.000 đồng. Nhận được 41 đơn thư trong đó đã giải quyết xong 41 đơn thư, không còn đơn thư tồn đọng.

Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 17 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 91 trường hợp; Tiếp nhận, giải quyết 3440 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch ( 100% thủ tục được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến ). Đã thực hiện hình thức thanh toán lệ phí trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tiến tới 100% TTHC được thực hiện ở mức độ toàn trình.

Thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm của bộ tư pháp, cấp số định danh cá nhân cho trẻ mới sinh.

### **8. Công tác thực hiện Đề án 06**

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Mỹ Hòa về thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND phường Bàn Yên Nhân về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn phường, UBND phường đã thành lập Tổ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn phường, ra quyết định thành lập Tổ công nghệ cộng đồng tại các tổ dân phố, Ban hành kế hoạch, thông báo tuyên truyền vận động công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện để thực hiện việc cấp số định danh điện tử, Tổ công nghệ cộng đồng tại các tổ dân phố được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ đi vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân và thực hiện nhiệm vụ đăng ký và kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 cho người dân. Chỉ tiêu giao 8.872 trường hợp ; Kết quả đến ngày 30/11/2023 đã kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 là 8.583 trường hợp đạt 96,7 %, còn 289 trường hợp đang tiếp tục được thực hiện.

### **9. Công tác phòng chống dịch bệnh**

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường đã ban hành kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phường, trú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, trong năm phát hiện 59 trường hợp F0, tất cả các trường hợp F0 đều được điều trị và theo dõi tại nhà, sức khỏe ổn định, không có trường hợp nào phải chuyển lên tuyến trên, đã kết thúc 59 trường hợp. Ban hành kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp phòng chống khi có biểu hiện ghi ngờ mắc bệnh phải báo ngay trạm y tế để có biện pháp hướng dẫn, cách li.



### 10. Công tác thực hiện Chính quyền điện tử

Năm 2023 phường Bàn Yên Nhân đã được UBND thị xã Mỹ Hòa chọn thực hiện làm điểm Chính quyền điện tử. UBND phường đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bộ phận. Đến nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ đề ra 100% hồ sơ đã được tiếp nhận qua mạng ( mức độ 3 ), tỷ lệ thực hiện dịch vụ công, số hóa hồ sơ được đảm bảo chỉ tiêu giao, người dân đã dần tiếp cận và tạo thói quen thanh toán qua tài khoản, hạn chế dùng tiền mặt ( đạt khoảng 80% ).

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG CAM KẾT LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRỌNG TÂM NĂM 2023

- Giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông trong năm 2023 giải tỏa được 43/43 trường hợp bằng 100 %

- Giải tỏa hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 1 /1 trường hợp bằng 100%

- Xử lý đất dôi dư 11/12 trường hợp được 4,003 tỷ đồng; chỉ tiêu thu 3,5 tỷ đồng bằng 114 %

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đã gửi 63 bộ hồ sơ đề nghị cấp lần đầu lên văn phòng đăng ký đất đai thị xã. Số lượng hồ sơ đã có giấy chứng nhận cấp lần đầu là 24 trường hợp.

- 50% số hộ tham gia và thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình: Kết quả đạt 62% số hộ tham gia và thực hiện phân loại;

Trên 98 % rác thải được thu gom, vận chuyển xử lý tại các bãi tập kết rác thải được mang đi xử lý: Kết quả 100% rác thải được thu gom mang đi xử lý.

- Cấp 24 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đạt 100% kế hoạch giao;

- Thu ngân sách dự kiến thu cả năm 2023 đạt 135 tỷ đồng; đạt 58,7% kế hoạch trên giao.

- Trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 1 giữ vững trường chuẩn Quốc gia.

- 5/5 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 100%.

### IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa đạt kế hoạch do ở một số tổ dân phố công tác tuyên truyền còn hạn chế và một số hộ dân còn vướng mắc về diện tích, một số chưa nhất trí về giá hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng; một số công trình xây dựng do UBND phường làm chủ đầu tư, tiến độ còn chậm so kế hoạch.

- Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm.



- Một số hộ dân chưa được cấp phép xây dựng vẫn tiến hành xây dựng làm ảnh hưởng đến quy hoạch và trật tự xây dựng của phường.

- Công tác vệ sinh môi trường còn tồn tại, một số hộ dân còn tự ý vứt rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm và mất cảnh quan đô thị.

- Tình hình hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội còn những diễn biến phức tạp, một số vụ việc nhỏ lẻ còn xảy ra như trộm cắp tài sản tại các nhà trọ và cờ bạc, ma túy, gây rối mất trật tự còn diễn ra gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

## V. NGUYÊN NHÂN

- **Nguyên nhân khách quan:** Do tình hình an ninh trật tự, xung đột vũ trang của một số quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, giá cả các mặt hàng và nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn tới tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp cũng như đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

- **Nguyên nhân chủ quan:** Một bộ phận nhỏ nhân dân chưa chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn của ủy ban nhân dân và một số tổ dân phố có công việc hiệu quả còn chưa cao, đôi khi vẫn còn phải đôn đốc, nhắc nhở. Sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan đôi khi chưa thống nhất dẫn đến hiệu quả công việc ở một số lĩnh vực còn hạn chế.

- Một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thi công đã hoàn thành song không có sự phối hợp với địa phương trong công tác quản lý hạ tầng giao thông, hành lang, vỉa hè, dẫn đến việc quản lý trật tự xây dựng đô thị gặp rất nhiều khó khăn.

### Phần thứ hai

## MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

### I. MỤC TIÊU

Tốc độ phát triển kinh tế tăng 10,8%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 70 %, giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 10,1 %, giá trị thương mại dịch vụ tăng 10,3 %; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ là: 0,09 % - 47,43 % - 52,48 %.

Dự kiến thu, chi ngân sách 150 tỷ đồng

Nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,85%, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục



đào tạo, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

## **II. KINH TẾ**

### **1. Về sản xuất nông nghiệp**

Khuyến khích nhân dân trồng hoa, cây cảnh và trồng cây vụ đông những diện tích còn lại. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

### **2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ**

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, quan tâm hỗ trợ các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống tương Bản.

### **3. Công tác tài chính**

Căn cứ quyết định của UBND thị xã Mỹ Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2024; UBND phường xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024, trên cơ sở phối hợp với Chi cục thuế Mỹ Hòa – Văn Lâm khai thác triệt để các nguồn thu theo quy định, đồng thời tăng cường xử lý đất dôi dư, thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn thu từ đất của các dự án đã được thu hồi và các dự án chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 là 148 tỷ 365 triệu đồng.

### **4. Công tác quản lý đất đai**

Làm tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị theo đúng quy hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhân dân có nhu cầu. Tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm việc xin cấp phép xây để dựng nhà ở của nhân dân đảm bảo đúng quy hoạch, kiên quyết xử lý các hộ khi xây dựng mà chưa được cấp phép xây dựng.

Thực hiện quyết liệt việc thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, tập trung giải tỏa hành lang, vỉa hè trên các tuyến đường, khu phố, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.

Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

### **5. Công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trật tự đô thị.**

Tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án còn tồn đọng, như: Dự án Hòa phát giai đoạn I, Giai đoạn II; dự án đấu giá đất thị xã; Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Viện kiểm sát thị xã, Các dự án do thị xã làm chủ đầu tư trên địa bàn.



Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án như: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ khu phố Cộng Hòa, trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 2; Cải tạo, nâng cấp nhà câu lạc bộ người cao tuổi TDP Cộng Hòa.

Hoàn thiện theo quy trình đầu tư để triển khai thi công các dự án như: Xây dựng các tuyến đường giao thông còn lại cho tổ dân phố; đường giao thông khu nghĩa trang TDP Văn Nhuế; trùng tu, tôn tạo đình TDP Phú Đa; Cải tạo sửa chữa sân, cửa nhà lớp học trường Tiểu học Bàn Yên Nhân số 1, trường THCS Bàn Yên Nhân và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhà trường; mua sắm trang thiết bị dạy học trường tiểu học Bàn Yên Nhân số 2.

Triển khai khảo sát, thiết kế thi công các dự án như; Khu minh đường Đình Bàn; cải tạo, nâng cấp sân, tường bao nhà văn hóa TDP Cộng Hòa, Phú Đa; nâng cấp, sửa chữa khuôn viên nhà văn hóa TDP PHỐ BÀN, nhà văn hóa TDP Phố Nói; xây dựng điểm trường mầm non TDP Phố Nói; Khảo sát, thiết kế mở rộng khuôn viên Đình TDP Phú Đa; lắp đặt thiết bị hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường; Cải tạo sân, hội trường nhà văn hóa phường Bàn Yên Nhân.

Làm tốt công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị theo quy hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhân dân có nhu cầu. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phần đầu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã được cam kết.

### **III. VĂN HÓA XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG**

#### **1. Giáo dục đào tạo**

Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học, làm tốt công tác phổ cập giáo dục, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Làm tốt công tác khuyến học khuyến tài và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, giữ vững trường chuẩn Quốc gia.

#### **2. Công tác văn hóa xã hội và thể dục thể thao, y tế**

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ. Làm tốt công tác chính sách xã hội.

Giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý công tác xây dựng đình, chùa và hoạt động công tác tôn giáo trên địa bàn.

Trạm y tế phường chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, kế hoạch tiêm phòng, kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



### 3. Công tác cải cách hành chính và Tư pháp

Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024, duy trì nề nếp làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiểm soát thủ tục hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, 100% các văn bản đi, đến đều phải được cập nhật và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản. Xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình hướng dẫn nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính, thực hiện tốt văn hóa ứng xử nơi công sở.

Nhận và giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định.

### 4. Công tác An ninh, quốc phòng

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác phối hợp trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng an ninh, công tác chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Xây dựng lực lượng sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Bản Yên Nhân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND - UBND thị xã;
- TT Đảng ủy - HĐND phường;
- Các ngành đoàn thể, tổ dân phố;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hoa